
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. นายพงษ์ศักดิ์  อภิสวัสดิ์สุนทร  ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 
2. นายประเสริฐ  ค าลือ   รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 

   3. นายสัจจา  นวลลม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   4. นายอดุลย์  อภิพรรัตน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
   5. นายชาญชัย  จิราวัฒนาการ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

6. นายวันชัย  ปรีชาสถาพรกุล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  
   7. นายไพโรจน์  เมธีกิตติคุณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
   8.นายฐากร  เดชพัฒนกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๔ 

9. นายสุรชัย  สุขนภาสวัสดิ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
   10. นางสาวศุภรัตน ์ จะพือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  
   ๑1. นายธงชัย  วิบูลจิตเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  
   ๑2. นายฉลอง  แสงยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
   ๑3. นายอาผ่า  อาจอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
   14. นายรัชพล  วิเศษเพ่ิมพร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ 

15. นายมานะ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
   16. นายสุเทพ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

17. นายอาจา  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
   18. นายธนภูม ิ  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
   19. นายชัยมงคล อภิสิริพัฒนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
   20. นายอดิศร  อินทร์บุญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
   21. นายด ี  แสงสว่าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
   22. นางสาวอนุธิดา วรุณพรฐิตามร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
   23. นางมาริสา  ไอ่แสน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

24. นางสาวจามจุร ี ศรีใส   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
   25. นายสมคิด  เจริญดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
   26. นายอนุชิต  ลิจาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
   27. นายอาตือ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
   28.นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต  เลขานุการสภาฯ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอาผ่า  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
2. นางสาวฐิติรัตน ์ บุญชัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๗ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวีรชิต  วรัญชิตกูล  นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 

2. นายวิทยา  วิเศษเจริญธรรม  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
3. นายนพพล  พิมลสกุลรักษา  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
4. นายสุภาพ  ตาสามดี   เลขานุการนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
5. นางสาวปารมี  สายพัฒน์  รองปลัด อบต. 

   6. นางสาวปาณิสรา ขัดค ากอง  หัวหน้าส านักปลัด 
   7. นางสาวกมลวรรณ วังมณี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
   8. นายอุทัย  ทะวะดี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   9. นายอรรถวุฒิ  แผ่นทอง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
   10. นายธิติพงษ ์ กุสาปัน   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

11. นางสาวจิฬัฎฐ ์ จาค าคง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                                               ช านาญการ 
12. นางวิรภัทร  บุตรจันทร์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
    
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ตามเวลาที่ประธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2563 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ไดต้รวจสอบ
ผู้ลงชื่อแล้วครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
แม่ฟ้าหลวง เข้าห้องประชุมและเชิญ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   

ประธานสภาฯ 1.1 การจัดงานสีสันดอยตุง 

 ในปีนี้จะมีการจัดงานสีสันดอยตุง ในช่วงต้นเดือนธันวาคม และช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม ่ระยะเวลาจะสั้นกว่าทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 2019  

 1.2  เรื่องการับซื้อหน่อไม้ 

แจ้งยอดการขายหน่อไม้ของชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านห้วยปูใหม่ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
ขายได้ประมาณ 95,000 กิโลกรัม เป็นเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท 

 

/1.3 เรื่องการคัดแยก… 
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1.3 เรื่องการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนของผู้น าชุมชน 

- ด้วยผมได้เข้าร่วมประชุมกับนายอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ณ สาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
นายอ าเภอก าชับเรื่องการจัดการขยะ คัดแยกขยะในครัวเรือนของเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน 
ส.อบต. ต้องท าเป็นตัวอย่าง และหากท่านไปราชการในพ้ืนที่หมู่บ้านไหนจะมีการสุ่ม
ตรวจบ้านผู้น าชุมชน ขอให้ทุกท่านช่วยกันคัดแยกขยะด้วยครับ และจะมีการนัดประชุม
กับผู้น าในพ้ืนที่ต าบลแม่ฟ้าหลวงเรื่องการบริหารจัดการขยะ ขอความร่วมมือ ส.อบต. 
ทุกท่านหากไม่ป่วยหนัก หรือติดธุระส าคัญเร่งด่วน ขอให้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เพราะเราจะใช้มติประชาคมต าบลบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 

 1.4 การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 

 ด้วยในประเทศไทยไม่ปรากฏคนไข้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาเกือบ 
2 เดือน แต่ที่กลับมาจากต่างประเทศก็จะถูกกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล แต่ที่น่า
เป็นห่วงคือต าบลแม่ฟ้าหลวงมีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เกรงว่าจะมีการ
ลักลอบเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติและน าเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในพ้ืนที่จึงขอให้ ส.
อบต.ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ       รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ได้เสนอรายงานการประชุม ซึ่งได้แจกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

แม่ฟ้าหลวง ขอให้ที่ประชุมตรวจพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2563 และขอเชิญรองประธานสภาฯ สรุปรายงานการประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  

รองประธานสภาฯ  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงสมัยวิสามัญ            
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่ 

ที่ประชุมฯ ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติที่ประชุมฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่  2 ครั้งที่  1/๒๕63 เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2563  จ านวน 25 คน                  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
-  ไม่มี    

/ระเบียบวาระท่ี ๔  … 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระรับหลักการ) ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายวีรชิต    วรัญชิตกูล บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง จะได้เสนอร่าง 
นายก อบต.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ.2564 ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง และขอชี้แจงรายละเอียด   

 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้ (อ่านรายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้ ส.อบต. ทุกท่าน) 

ประธานสภาฯ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ ฟ้าหลวง ได้แถลงประมาณการรายรับ           
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อซักถามครับ 

ที่ประชุมฯ ไม่มี   

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า
จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”   

  - เมื่ อ ในที่ ป ระชุ ม ไม่ มี ท่ าน ใดอภิ ป ราย   จึ งขอมติ ในที่ ป ระ ชุ ม ได้ พิ จารณ า                
ในขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 1 โดยการยกมือขวาครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเวลา 11.20 น. ด้วยคะแนนรับหลักการ 
จ านวน 26 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) เป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลง
มติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด       
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ



  

แปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลม
ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

5.2 ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  - ในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงไม่สามารถพิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้                 
และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554)  ข้อ  105  (3)  เพ่ือพิจารณาแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดย
ละเอียดในวาระที่ 2 จ านวน 3 ท่านแต่ไม่เกิน  7 ท่าน ในคราวประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 9 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕9 
- สภาฯ  ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                        
ให้ไปด าเนินการพิจารณาโดยละเอียด และรับค าเสนอขอแปรญัตติจากสมาชิกเริ่มตั้งแต่
วันที่ 10  สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น วันที่ 11 สิงหาคม 2563  เวลา 
08.30 – 16.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13 
สิงหาคม 2562 08.30-14.00 น. (รวมเวลา 25 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมสภา               
อบต.แม่ฟ้าหลวง เมื่อด าเนินการประชุมแล้ว  ให้รายงานพร้อมบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงต่อไป 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ            
ร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3 คน จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณา   
ร่างข้อบัญญัติ ในวันนี้ (วันที่ 10 สิงหาคม 2563) หลังเลิกประชุมสภาฯ ครับ  

คณะกรรมการแปรญัตติ  รับทราบ  

5.3 นัดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา            
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุม
นั้นให้ท าเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่
ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุม



  

อันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ใน
หนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย  

   การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของ
สภาท้องถิ่น 

  ดังนั้น จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ            
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น.              
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง โดยไม่มีการแจ้งเป็น
หนังสืออีก  ยกเว้นผู้ไม่มาประชุมให้จัดท าเป็นหนังสือ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

.   ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 .......................................................................................... 
1.2 .......................................................................................... 

   ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
        สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 10  สิงหาคม 2563 

   ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
        -ไม่มี- 

   ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
     4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     
                                      องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย   
                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

  4.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

   ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องที่เสนอใหม ่
   5.1 ………………………………………………………………….……… 
   5.2 ………………………………………………………………….……… 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 .....................................................................................  

   6.2 .................................................................... ................. 
ที่ประชุมฯ       รับทราบ 

ประธานสภาฯ 5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ ขอเชิญ
ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นายวีรชิต... 
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นายวีรชิต  วรัญชิตกูล   ในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1  โครงการ                  
นายก อบต. ขอมอบหมาย หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ  

หัวหน้าส านักปลัด การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ เนื่องจาก      
มีความจ าเป็นต้องใช้ในภารกิจและหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณ               
จากโครงการที่ด าเนินการแล้วมีเงินคงเหลือ และโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติ  ปี พ.ศ.2562 แต่ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้โอนจากงบประมาณในส่วนของ
โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน โดยรายละเอียดของโครงการ  มีดังนี ้

 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 10 
เครื่องๆ ละ 700 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,000 บาท  

 ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน 1 โครงการ ดังที่กล่าวข้างต้น 

 ประธานสภาฯ ตามที่ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมครับ           
หากไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ก็ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 10 เครื่องๆ ละ 700 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  7,000 บาท จ านวน 26 คน งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ ขอเชิญ
ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายวีรชิต  วรัญชิตกูล   การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ ขอมอบหมาย                
นายก อบต. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ เนื่องจาก    
มีความจ าเป็นต้องใช้ในภารกิจและหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณ               
จากโครงการที่ด าเนินการแล้วมีเงินคงเหลือ และโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติ  ปี พ.ศ.2562 แต่ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้โอนจากงบประมาณในส่วนของ
โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน โดยรายละเอียดของโครงการ  มีดังนี ้

 โครงการที่ 1 โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต) จ านวน 3 ใบๆละ 
7,300 บาท รวมเป็นเงิน  21,900 บาท 

 โครงการที่ 2 โครงการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู จ านวน 2 ใบๆ ละ 7,300 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,600 บาท 

 

 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ตามที่ ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมครับ           
หากไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ก็ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหมเ่ป็นรายโครงการครับ 

  โครงการที่ 1 โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต) จ านวน 3 ใบๆละ 
7 ,300 บาท รวมเป็นเงิน  21 ,900 บาท ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจกสูง (4 ฟุต) จ านวน 3 ใบๆละ 7 ,300 บาท รวมเป็นเงิน  21 ,900 บาท   
จ านวน 26 คน งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ โครงการที่ 2 โครงการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู จ านวน 2 ใบๆ ละ 7,300 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,600 บาท ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม ่ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12 
ประตู จ านวน 2 ใบๆ ละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 14,600 บาท จ านวน 26 คน  
งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 5.6 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์  ขอเชิญผู้บริหาร
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายวีรชิต  วรัญชิตกูล   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ขอมอบหมาย 
นายก อบต. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ เนื่องจากตอนจัดท าข้อบัญญัติฯ ได้สืบราคาและขนาดครุภัณฑ์แล้วน ามา
เป็นช้อมูลในการจัดท าข้อบัญญัติฯ  แต่ในปัจจุบันขนาดดังกล่าวเลิกผลิตแล้ว จึงขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์  (ชี้แจงรายละเอียด      
ตามเอกสารที่แจกให้ ส.อบต. ทุกท่าน)  

ประธานสภาฯ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์  มีท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเพ่ิมเติมครับ หากไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ก็ขอมติ      
ที่ ป ระชุ ม ในการพิจารณ าอนุมั ติ เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณ รายจ่ าย                 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ประชุมฯ มีมติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 26 คน  
งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

5.4ขออนุมัติโอนงบประมาณ... 
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ประธานสภาฯ 5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ ขอเชิญ
ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายวีรชิต  วรัญชิตกูล   ในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1  โครงการ                  
นายก อบต. ขอมอบหมาย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ  

ผอ.กองการศึกษาฯ การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ เนื่องจาก     
มีความจ าเป็นต้องใช้ในภารกิจและหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณ               
จากโครงการที่ด าเนินการแล้วมีเงินคงเหลือ และโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติ  ปี พ.ศ.2562 แต่ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้โอนจากงบประมาณในส่วนของ
โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน โดยรายละเอียดของโครงการ  มีดังนี ้

 โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 3x3 เมตร จ านวน 10 หลังๆ ละ 3,000 บาท            
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการอนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ ดังที่กล่าวข้างต้น 

 ประธานสภาฯ ตามที่ ผอ.กองการศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมครับ           
หากไม่มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ก็ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 
3x3 เมตร จ านวน 10 หลังๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท  
จ านวน 26 คน งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ 6.1 แจ้งสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความ
สามคัคีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562   ขอเชิญ           
ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต. ขอมอบหมายหัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความ
สามัคคีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม 
ปุณยมันตรา รีสอร์ท อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.           
เป็นต้นไปค่ะ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   6.2 แจ้งถอนรายชื่อสมาชิกสภา อบต. ออกจากรายช่ือผู้เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต. ขอมอบหมายหัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ตามท่ีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีมีผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถึงแก่กรรมหรือลาออกก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ให้แจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อด าเนินการถอดถอน
รายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสมาชิกสภาฯ 
อบต.แม่ฟ้าหลวง มีจ านวน 2 ราย คือ 

 1.นายศุภชัย  วิบูลย์พันธ์ทิพย์  ส.อบต.ม. 10   ลาออกวันที่ 1 มกราคม 2562 
 2.นายตาล ต๋าค าจิง  ส.อบต.ม.1    ลาออกวันที่ 11 มกราคม 2562 
ทีป่ระชุมฯ รับทราบ 

 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม กระผมขอปิดการประชุม   

เลิกประชุมเวลา   ๑2.30  น. 

 
               (ลงชื่อ)  เผ่าพันธ์ธิน  ธรรมบัณฑิต จด
รายงานการประชุม                     
        (นายเผ่าพันธ์ธิน  ธรรมบัณฑิต) 

                                                                        เลขานุการสภา อบต. แม่ฟ้าหลวง 

 (ลงชื่อ)    วันชัย  ปรีชาสถาพรกุล   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายวันชัย  ปรีชาสถาพรกุล) 
 

(ลงชื่อ)     อนุธิดา  วรุณพรฐิตามร    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
     (นางสาวอนุธิดา  วรุณพรฐิตามร) 

 (ลงชื่อ)      สัจจา   นวลลม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
             (นายสัจจา   นวลลม)  

    
     

 
 
 
 
 

                                           
รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีผ่านมา  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/๒562  
    เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 

          
(ลงชื่อ    พงษศ์ักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร    

                  (นายพงษศ์ักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 


